



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง
กำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดปัจจัย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อให้การพิจารณาปัจจัยเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์มีความชัดเจน และมีมาตรฐาน ในส่วนของข้าราชการบรรจุใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงออกประกาศกำหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพื่อกำหนดอัตราเงินเดือน
สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ห หิ

(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

แนบท้ายประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ปัจจัย	ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร	หมายเหตุ
๑	ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ	กำหนดให้ยื่นเอกสารภายในวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้มารายงานตัว	คะแนนสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะต้องเป็นคะแนนที่ยังมีอายุการรับรองในวันที่บรรจุเข้ารับราชการ
๒	ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง	กำหนดให้ยื่นเอกสารภายในวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้มารายงานตัวหรือภายในระยะเวลา ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้มารายงานตัวแล้วแต่กรณี	มีหนังสือรับรองประวัติการทำงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เคยปฏิบัติงาน
๓	การมีวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า ๑ วุฒิ	กำหนดให้ยื่นเอกสารภายในวันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้มารายงานตัว	มีวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับวุฒิที่ใช้บรรจุมากกว่า ๑ วุฒิ ในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่บรรจุ

หมายเหตุ หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดตามแนบท้ายประกาศนี้ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ในการได้รับปัจจัยเงินเพิ่ม และกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่รับพิจารณา

[Signature]